

Khai mạc Hội Báo xuân Quý Mão 2023

Tối 16/1 (tức 25 tháng Chạp), Hội Báo xuân Quý Mão 2023 khai mạc tại Thư viện Hải Phú (TP Tuy Hòa).



Đồng chí Cao Thị Hòa An và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Hội Báo xuân Quý Mão 2023. Ảnh: ANH NGỌC

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trúc, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo nhà báo, hội viên, bạn đọc.



Đồng chí Cao Thị Hòa An và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đọc báo xuân online tại Hội Báo xuân Quý Mão 2023. Ảnh: NGỌC THẮNG

Hội Báo xuân Quý Mão 2023 do Hội Nhà báo Phú Yên, Báo Phú Yên, Sở VH-TT-DL Phú Yên phối hợp tổ chức. Hội báo xuân năm nay trưng bày hơn 400 đầu báo, tạp chí, bản tin với hơn 600 bản là ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và địa phương trong nước. Hầu hết các ấn phẩm được trình bày sinh động, có nội dung phong phú, các trang bìa báo xuân đều thể hiện vẻ đẹp, nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư, sáng tạo, chắt lọc từ trí tuệ, công sức của đội ngũ làm báo với nhiều sắc thái, thể hiện đặc trưng, sáng tạo của mỗi cơ quan báo chí.



Đồng chí Cao Thị Hòa An và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đọc báo xuân tại Hội Báo xuân Quý Mão 2023.

Khai mạc Hội Báo xuân Quý Mão 2023, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên, phát biểu: Hội báo xuân Phú Yên là hoạt động văn hóa trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi khi tết đến, xuân về. Đây là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Phú Yên và báo chí cả nước; đồng thời là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo công chúng báo chí; gắn kết sự đồng hành giữa báo chí và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Nhân dân được hưởng thụ những sản phẩm báo chí đầy tâm huyết, sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ những người làm báo. Hội báo xuân năm nay như một hành hoa đẹp góp vào vườn hoa xuân Phú Yên đón chào năm mới 2023; chúc mừng sinh nhật lần thứ 93 của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh...



Đồng chí Cao Thị Hòa An và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Hội Báo xuân Quý Mão 2023. Ảnh: NGỌC CHUNG

Điểm qua những kết quả nổi bật mà báo chí Phú Yên đạt được trong năm 2022, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên Đào Phạm Hoàng Quyên đề nghị thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí Phú Yên có được nguồn lực hỗ trợ, đặt hàng của Nhà nước trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản xuất chương trình, sáng tạo tác phẩm, đảm bảo thu nhập chính đáng cho đội ngũ những người làm báo. Các nhà báo sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp báo chí theo đúng pháp luật; được tiếp cận sớm nhất những nguồn thông tin chính thống cung cấp cho công chúng, tránh tình trạng thông tin trên báo chí chậm hơn mạng xã hội, để báo chí tiếp tục giữ vững được niềm tin, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lòng bạn đọc.

Tại Hội Báo xuân Quý Mão 2023, ngoài trưng bày ấn phẩm báo in, Thư viện Hải Phú còn trưng bày trên 150 bản sách với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ Phú Yên; biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam và sách về phong tục, lễ hội ngày xuân, hoa, cây cảnh...



Đồng chí Cao Thị Hòa An và nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được công nhận xếp loại A. Ảnh: ANH NGỌC

Địp này, Hội Nhà báo Phú Yên kết hợp trao kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm cho các tác giả có tác phẩm được xét công nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022. Theo đó, 28 tác phẩm của các hội viên, nhà báo thuộc các chi hội nhà báo trực thuộc được Hội đồng thẩm định xét công nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao; trong đó có 6 tác phẩm được xếp loại A, 11 tác phẩm được xếp loại B và 11 tác phẩm được xếp loại C.



Các đồng chí Đào Bảo Minh, Đinh Thị Thu Thanh, Bùi Thanh Toàn trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được công nhận xếp loại B. Ảnh: ANH NGỌC



Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phạm Đoàn Anh Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phạm Văn Trí trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được công nhận xếp loại C. Ảnh: ANH NGỌC

Theo Hội đồng thẩm định, các hội viên, nhà báo đã lựa chọn chủ đề khá phong phú, đa dạng, tập trung vào các nội dung: Đề tài lịch sử và di sản văn hóa dân tộc; những con người mới tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong tiến trình đẩy mạnh CNH-HĐH và bảo vệ môi trường ở địa phương nói riêng, đất nước nói chung; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

